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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2567 

วันอังคารที ่24 กันยายน 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

……………………………………………………………………………………………….. 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี  
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์กฤติน  นาราเวชสกุล กรรมการ 
3. แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ กัณฑะษา กรรมการ 
4. นายแพทย์วัชเรสร  พันธ์พัฒนกุล กรรมการ 
5. นายแพทย์พชรพล  อุดมลักษณ์ กรรมการ 
6. นายแพทย์วรกันต์  วรธำรงผไท กรรมการ 
7. นายแพทย์วงศ์วัฒน์  เตมียบุตร กรรมการ 
8. นายแพทย์คามิน  สุทธิกุลบุตร กรรมการ 
9. นายศรัณยู  พิชัยยา เลขานุการ 

 
รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น) 

1. นายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรัก กรรมการ 
2. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง กรรมการ 
3. นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุง่เรือง  กรรมการ 
4. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี กรรมการ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายแพทย์วรัทภพ แดนเขตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต 
2. แพทย์หญิงชญานี วิวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา 
3. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภีรงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
4. แพทย์หญิงอชิรญา ชนะพาล อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
5. ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าสาขาวิชาพยาธิวิทยา 
6. นางจิราพร เซี่ยงฉิน หัวหน้าสำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
7. นายณัฐพงษ์  กีพงษ์ รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
8. นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ 
9. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ณรินทร์  พันธุ์พืช รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิต 

10... นางสาวชลิตา  ยงยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
11... นางสาวณัฐิกานต์ นันทโภคิน นักวิชาการพัสดุ 
12... นางสาววริศรา นนทศตนันท์ นักวิชาการพัสดุ 
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13... นางสาววนิศรา หนูตอ บุคลากร 
14... นางสาวสุภัสสรา พุทธรรม บุคลากร 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี 1.1 ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แจ้งเรื ่องต่อ                             
ที่ประชุม ดังนี้ 

1. ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่ช่วยดำเนินการโครงการวันมหิดล และข่วยกัน
ต้อนรับบริหารมหาวิทยาลัย และคณะต่างๆ เป็นที่เเรียบร้อย 

2. ในวันที่ 16-18 กันยายน 2567 คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์แพทยศาสาตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลนครพิงค์ รับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (WFME)                                        
ในการขอเพิ่มศักยภาพการรับนิสิต จากเดิม 40 คน ขอเพิ่มเป็น 68 คน โดยทางสถาบันรับรองมาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ได้จัดส่งหนังสือผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้กับคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสอบ
โดยให้ส่งข้อมูลกลับภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ทั้งนี้ขอให้งานวิชาการ นัดประชุมจัดทำข้อมูลก่อนวันที่ 3 
ตุลาคม 2567  

3. ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ (EdPEx) ทั้งนี้ให้แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ กันฑะษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร นัดประชุมเตรียมความ
พร้อมก่อนรับการประเมิน 

4. ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2567 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพนิสิต อาจารย์และบุคลากร จะเข้าร่วมการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 10                            
ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  ระเบียบวาระท่ี 1.2 ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.2.1 แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 6 ฉบับ 
   นายศรัณยู พิชัยยา รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ แจ้ง เรื ่อง 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2567 ลงวันที่                                       
6 กันยายน พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ กองกฎหมาย ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา (เอกสารประกอบวาระที่ 
1.2.1) 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  ระเบียบวาระท่ี 1.3 ฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      1.3.1 รายงานงบประมาณคงเหลือเงินงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์                                        
ประจำเดือนสิงหาคม 2567 
   แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ กัณฑะษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอรายงานงบประมาณ
คงเหลือเงินงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2567 (เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.1) 
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สรุปเรื่อง 
   ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวนเงินทั้งสิ้น  2,550,900.00 บาท งบประมาณโอนย้าย จำนวน 
270,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,820,900.00 บาท 
           ส่วนงานการเงินและบัญชี จึงขอรายงานการเบิก-จ่ายและงบประมาณคงเหลือเงินงบประมาณ
รายได้คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2567 ดังนี้ 
งบประมาณมูลค่าใบสั่งซื้อ (ระหว่างเบิก)  จำนวนเงิน        239,439.00     บาท 
งบประมาณใช้จริง  จำนวนเงิน       1,903,588.63     บาท 
รวม งบประมาณใบสั่งซื้อ และงบประมาณใช้จริง            จำนวนเงิน      2,143,027.63     บาท  
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567     จำนวนเงินทั้งสิ้น              677,872.37     บาท 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

   1.3.2 รายงานงบประมาณคงเหลือ เงินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม                                  
เพื่อชาวชนบท ประจำเดือนสิงหาคม 2567 
   แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ กัณฑะษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอรายงานงบประมาณ
คงเหลือ เงินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ประจำเดือนสิงหาคม 2567 (เอกสารประกอบ
วาระท่ี 1.3.2) 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเงินโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท                                           
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์รายละ 300,000 บาท ต่อคนต่อปี นั้น 
งบประมาณ  
คงเหลือยกมา ณ 1 ตุลาคม 2566    จำนวนเงิน     42,487,970.64  บาท 
บวก รับจัดสรรปีการศึกษา ปี 2566 รอบที่ 1   จำนวนเงิน        8,222,445.00  บาท 
 รับจัดสรรปีการศึกษา ปี 2566 รอบที่ 2   จำนวนเงิน        8,106,021.00  บาท 
รวมงบประมาณ       จำนวนเงิน 58,816,436.64  บาท                             
        ส่วนงานการเงินและบัญชี จึงขอรายงานการเบิก - จ่ายและงบประมาณคงเหลือเงินโครงการผลิต
แพทย์เพ่ือชาวชนบท ประจำเดือนสิงหาคม 2567 ดังนี้ 
งบประมาณใบสั่งซื้อ (ระหว่างเบิก)     จำนวนเงิน     9,634,455.10   บาท 
งบประมาณใช้จริง        จำนวนเงิน    16,030,415.07    บาท 
งบประมาณโอนย้าย      จำนวนเงิน   15,000,000.00   บาท 
รวม งบประมาณใบสั่งซื้อ โอนย้ายและงบประมาณใช้ไป  จำนวนเงิน         40,664,600.17   บาท  
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567        จำนวนเงินทั้งสิ้น  18,151,836.47   บาท 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

   1.3.3 บัญชีรายละเอียดผู้รับทุนและลาศึกษาต่อ ประจำเดือนสิงหาคม 2567 
   แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ กัณฑะษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง บัญชี
รายละเอียดผู้รับทุนและลาศึกษาต่อ ประจำเดือนสิงหาคม 2567 และขอความอนุเคราะห์ติดตามบุคลากรใน
สังกัด เพื่อดำเนินการรายงานมหาวิทยาลัยต่อไป (เอกสารประกอบวาระท่ี 1.3.3) 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
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  ระเบียบวาระท่ี 1.4 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.4.1 แจ้งแนวทางการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา 
   นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 
แจ้งต่อที ่ประชุมเรื ่อง แจ้งแนวทางการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา  โดยสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เวียนแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ รายละเอียด 
และแนวทางในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา (เอกสารประกอบวาระท่ี 1.4.1) 
มติที่ประชุม : ทราบ  
 
   1.4.2 แจ้งปฏิทินการศึกษาชั้นปรีคลินิก ปี 2 และ 3 (เพิ่มเติมช่วงรับปริญญา) 
   นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 
แจ้งต่อท่ีประชุมเรื่อง แจ้งปฏิทินการศึกษาชั้นปรีคลินิก ปี 2 และ 3 (เพ่ิมเติมช่วงรับปริญญา) โดยงานวิชาการ 
ได้ปรับปฏิทินการศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 โดยได้งดการเรียนการสอนในช่วงรับปริญญาของมหาวิทยาลัย 
มติที่ประชุม : ทราบ 
 
   1.4.3 รายงานเคสการให้คำปรึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 
   นายแพทย์วรัทภพ แดนเขตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต 
แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง รายงานเคสการให้คำปรึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567  (เอกสารประกอบ
วาระท่ี 1.4.3) 
มติที่ประชุม : ทราบ และมอบหมายให้ งานพัฒนาคุณภาพนิสิต ประสานกองกิจการนิสิต เรื่องการเยียวยา
นิสิตที่ประสบภัยน้ำท่วม และประสานระเบียบการเบิกจ่ายการเยียวยา     
    
 ระเบียบวาระท่ี 1.5 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุม 
 ระเบียบวาระที ่  2.1 เร ื ่อง ขอร ับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ                                      
คณะแพทยศาสตร์ ครั้งท่ี 10/2567 
 ตามที ่คณะแพทยศาสตร ์ ได ้ม ีการประช ุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์                        
ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
มติที ่ประชุม : ที ่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั ้งที่ 
10/2567 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระท่ี 4.1 ฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา 

4.1.1 ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
สรุปเรื่อง 
 ด้วย คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 13 
(3/2567) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา วงเงินงบประมาณ 158,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบแปด
ล้านบาท) โดยมอบฝ่ายเลขานุการ นำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากคณะแพทยศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นค่าซ่อมแซมและ
บำรุงรักษา วงเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ทั ้งนี ้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ประสานสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ เพ่ือนำเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป นั้น 

  แพทย ์หญิงเพ ็ญพรรณ ก ัณฑะษา รองคณบดีฝ ่ายบร ิหาร  ขอในที ่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ พิจารณา เรื ่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 (เอกสารประกอบวาระท่ี 4.1.1)  
มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. สนับสนุนงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ จำนวนเงิน 690,000 บาท ให้กับ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือใช้เป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา  

2. มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมร่วมกัน                                 
เพ่ือหารือในส่วนงบประมาณที่เหลือต่อไป 
 
   4.1.2 ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวสายคณะแพทยศาสตร์  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 

สรุปเรื่อง 
  ตามท ี ่  คณะแพทยศาสตร ์  ได ้อน ุม ัต ิจ ้ างล ูกจ ้ างช ั ่ วคราวสายสน ับสนุน                                                 

คณะแพทยศาสตร์ (สำนักงานคณะแพทยศาสตร์) ในปีงบประมาณ 2568 รวมจำนวน 17 ราย เพ่ือปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ต่างๆ นั้น  
   แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ กัณฑะษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ พิจารณาอนุมัติต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั ่วคราวสายสนับสนุน                                                 
คณะแพทยศาสตร์ พิจารณาอนุมัติต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั ่วคราวสายสนับสนุน จำนวน 17 ราย โดยใช้
งบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเพื่อปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 (เอกสารประกอบวาระท่ี 4.1.2) 
มติที่ประชุม : อนุมัต ิ
 

4.1.3 ขอพิจารณามอบหมายภาระงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2568 
สรุปเรื่อง 

  ตามท ี ่  คณะแพทยศาสตร ์  ได ้อน ุม ัต ิจ ้ างล ูกจ ้ างช ั ่ วคราวสายสน ับสนุน                                                      
คณะแพทยศาสตร์ (สำนักงานคณะแพทยศาสตร์) ในปีงบประมาณ 2568 รวมจำนวน 17 ราย เพ่ือปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ต่างๆ นั้น  
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   แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ กัณฑะษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ พิจารณา เรื ่อง พิจารณาอนุมัติมอบหมายภาระงานเพิ ่มเติม             
ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิจัย และนักจิตวิทยา  
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
  ระเบียบวาระท่ี 4.2 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต เสนอเพื่อพิจารณา 
  4.2.1 ผลการตรวจประเมินเบื้องต้นการขอเพิ่มศักยภาพการรับนิสิตปีการศึกษา 
2568 
สรุปเรื่อง 
 ด้วย สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ได้จัดส่งผลการตรวจ
ประเมินเบื้องต้นการขอเพิ่มศักยภาพการรับนิสิตปีการศึกษา 2568 โดยขอให้คณะแพทยศาสตร์ ตรวจสอบ
และยืนยันผลการตรวจและขอให้ส่งผลกลับมาให้ สมพ. ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2567 นั้น   
 นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต                                      
ขอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ พิจารณา เรื่อง ผลการตรวจประเมินเบื้องต้นการขอ
เพ่ิมศักยภาพการรับนิสิตปีการศึกษา 2568 (เอกสารประกอบวาระท่ี 4.2.1)    
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ประสานกับประธาน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นัดประชุมตรวจสอบผลการตรวจประเมินเบื ้องต้น ในวันที่ 26 , 27 , 30 
กันยายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม 2567 
 
 4.2.2 พิจารณา ระบบการสำรวจ PBL กรณีได้รับการเพิ่มศักยภาพการรับนิสิต 
   นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต                               
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณา เรื ่อง  ระบบการสำรวจ PBL                                   
กรณีได้รับการเพิ่มศักยภาพการรับนิสิต (เอกสารประกอบวาระท่ี 4.2.2) 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอบให้เป็นนโยบายของคณะให้อาจารย์ทุกท่าน ต้องมี
จำนวนชั่วโมงการสอนแบบ PBL และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดำเนินการ
จัดสรรจำนวนชั่วโมงการสอน PBL ของอาจารย์ทั้งหมด และหากอาจารย์ท่านใดลงเวลาแล้ว แต่ภายหลัง                             
ติดภารกิจไม่สามารถเข้าสอน PBL จะต้องรับผิดชอบในการหาผู้แทนชั่วโมงสอนของตนเอง 
 
 4.2.3 ระบบแบบสำรวจรายช่ืออาจารย์คุมสอบ 
   นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต                               
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณา เรื่อง  ระบบแบบสำรวจรายชื่อ
อาจารย์คุมสอบ (เอกสารประกอบวาระท่ี 4.2.3) 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอบให้เป็นนโยบายของคณะให้อาจารย์ทุกท่านต้องไป
คุมสอบของส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) เนื่องจากการคุมสอบเป็นภารงานหลักของอาจารย์  และมอบหมายให้                              
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต กำกับดูแลและมอบให้งานวิชาการ จัดทำข้อมูลระเบียบ          
การคุมสอบและจำนวนชั่วโมงคุมสอบ ซึ่งหากอาจารย์ท่านใดลงข้อมูลการคุมสอบแล้ว แต่ภายหลังติดภารกิจไม่
สามารถคุมสอบได้ จะต้องรับผิดชอบในการหาผู้แทนมาคุมสอบของตนเอง 
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ระเบียบวาระท่ี 5 วาระอ่ืนๆ 
  5.1 พิจารณา เรื่อง อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
  นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ขอเสนอต่อ
ที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ เพื ่อพิจารณา เรื ่อง อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบรายวิชา                                                 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  
(เอกสารประกอบวาระท่ี 5.1)  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน แจ้งต่อที่ประชุมขอเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 323326 การปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์จำลอง เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวเป็นวิชาเฉพาะของ
หลักสูตร จึงขอให้ อาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบแทน 
  เนื่องจาก นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง ลาฝึกอบรม ทั้งนี้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จึง
มอบให้นายแพทย์พชรพล อุดมลักษณ์ เป็นผู้ประสานหาอาจารย์แพทย์ ในภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รับผิดชอบ
รายวิชาแทน นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ  
     
 ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั ้งต่อไปในวันอังคารที ่ 15 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30 น.                               
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
ต่อจากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดการประชุม เวลา 15.30 น. 
 

                                       
        (นายศรัณยู  พิชัยยา)       (แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ กัณฑะษา) 
  ผู้บันทึกการประชุม                              ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
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เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.2.1 
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เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3.1 
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เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3.2 
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เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3.3 
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เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.4.1 
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เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.4.3 
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เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1.1 
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เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1.2 
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เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2.1 
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เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2.2 
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เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2.3 
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